

หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ชื่อหลักสูตร การทำขนมชั้น จำนวน ๕ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะกง

ความเป็นมา

ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ และอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะกง เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษาในสังกัดที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต จัดการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมชั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้

กศน.อำเภอบางปะกง จึงได้เห็นความสำคัญในหลักสูตรการทำขนมชั้น ต้องการที่จะส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ตามความถนัด และความต้องการของผู้เรียน เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัว และเป็นการลดปัญหาการว่างงานในสถานะ เศรษฐกิจถดถอย

การดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ต่อยอดและ พัฒนาฝีมือเพื่อสร้างอาชีพได้

หลักการของหลักสูตร

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการทำขนมชั้น
๒. เพื่อให้กลุ่มได้ศึกษาและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุน และการกำหนดราคาขาย
๔. เพื่อให้มีความรู้ด้านเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนด้านการตลาด การโฆษณา
๕. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพเดิม สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับตนเอง หรือครอบครัว

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงานหรือที่มีอาชีพอยู่แล้วและต้องการต่อยอดอาชีพเดิมหรือประชาชนที่รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาเรียน

หลักสูตรการทำขนมชั้น ใช้เวลาเรียนทั้งหมด ๕ ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรการทำขนมชั้น

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัด กระบวนการ เรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	ช่องทางการประกอบ อาชีพการทำขนมชั้น ได้	๑. บอกความสำคัญในการ ประกอบอาชีพการขาย ขนมชั้นได้ ๒. บอกความเป็นไปได้ใน การประกอบอาชีพการทำ ขนมชั้นได้ ๓. บอกและหาแหล่งเรียนรู้ ในการประกอบอาชีพการ การทำขนมชั้นได้ ๔. บอกทิศทางการพัฒนาการ ประกอบอาชีพการทำขนม ชั้นได้	๑.๑ ความสำคัญในการประกอบ อาชีพการทำขนมชั้นได้ ๑.๒ ความเป็นไปได้ในการ ประกอบอาชีพการทำขนมชั้น ได้ ๑.๓ แหล่งเรียนรู้ ๑.๔ ทิศทางการพัฒนาการประกอบ อาชีพการทำขนมชั้นได้	- วิทยากร บรรยาย - อภิปราย ร่วมกัน	๒๐ นาที	
๒	ทักษะการประกอบ อาชีพการทำขนมชั้น ได้	๑. บอกอุปกรณ์ในการ การทำขนมชั้นได้ ๒. บอกวิธีการทำขนมชั้นได้	๒.๑ ประวัติของการทำขนมชั้นได้ ๒.๒ อุปกรณ์ในการทำขนมชั้นได้ ๒.๓ วิธีการทำขนมชั้นได้ - สาธิตการทำขนมชั้น - ฝึกปฏิบัติการทำขนมชั้น - การบรรจุภัณฑ์	- วิทยากร บรรยาย - อภิปราย ร่วมกัน - สาธิตวิธีการ ทำ - ผู้เข้ารับการ อบรมฝึก ปฏิบัติจริง	๒๐ นาที	๓ ชั่วโมง
๓	การบริหารจัดการใน การประกอบอาชีพ การทำขนมชั้นชนิด ต่างๆ	๑. สามารถสำรวจและศึกษา แหล่งวัสดุ อุปกรณ์ ของ แหล่งทรัพยากรได้	๓. การบริหารจัดการในการ ประกอบอาชีพการทำขนมชั้น	- วิทยากร บรรยาย - อภิปราย ร่วมกัน	๒๐ นาที	

๔	การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบทางอาชีพในยุคดิจิทัล	๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการแบบออนไลน์	๔.๑ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบทางอาชีพในยุคดิจิทัล	- วิทยากร บรรยาย - อภิปราย ร่วมกัน - สาธิตวิธีการ ทำ - ผู้เข้ารับ อบรมฝึก ปฏิบัติจริง		๑ ชั่วโมง
---	---	--	---	---	--	-----------

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคลภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล

๑. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
๒. การประเมินผลงานการปฏิบัติระหว่างเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

๑. เวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม

วุฒิปัตรการศึกษา ออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะกง